

ĐẢNG BỘ TỈNH THÁI BÌNH  
HUYỆN ỦY ĐÔNG HUNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

\*

Số 569-CV/HU

Đông Hưng, ngày 24 tháng 11 năm 2017

V/v tập trung lãnh đạo, chỉ đạo  
đấu nổi và sử dụng nước sạch

- Kính gửi:** - Ủy ban nhân dân huyện,  
- Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện,  
- Các đồng chí cán bộ phụ trách xã, thị trấn,  
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn.

Trong thời gian qua các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân sử dụng nước sạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy và đấu nối đường ống nước sạch. Các doanh nghiệp được cấp phép đã đầu tư xây dựng nhà máy và cung cấp hệ thống đường ống nước sạch trên địa bàn toàn huyện. Nhiều địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký, sử dụng nước sạch đạt tỷ lệ cao. Tuy nhiên đến nay, bình quân tỷ lệ hộ gia đình đấu nối sử dụng nước sạch của toàn huyện mới đạt 61,13%; một số xã đạt tỷ lệ thấp, trong đó có những xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; vai trò trách nhiệm, sự chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp của các doanh nghiệp kinh doanh nước sạch trên địa bàn chưa hiệu quả.

Đề tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chương trình nước sạch theo Công văn số 908-CV/TU, ngày 21/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thông báo kết luận số 58/TB-VP, ngày 18/10/2017 của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị giao ban về chương trình nước sạch nông thôn ngày 15/11/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu:

1- Các cấp ủy đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về chương trình nước sạch nông thôn theo hướng truyền truyền có chiều sâu, tuyên truyền qua hệ thống chính trị và các phương tiện thông tin đại chúng; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong những tháng còn lại năm 2017; đối tượng tuyên truyền là các hộ dân chưa đấu nối sử dụng nước sạch, giúp người dân phân biệt rõ nước sạch với nước hợp vệ sinh; làm rõ vai trò, tác dụng của nước sạch đối với cuộc sống, đối với sức khỏe con người và nguy cơ, tác hại của việc không sử dụng nước sạch thông qua các hình thức phù hợp với từng đối tượng. Mục tiêu đến hết năm 2017, toàn huyện đạt tỷ lệ bình quân trên 65% số hộ gia đình đấu nối và sử dụng nước sạch.

## 2- Ủy ban nhân dân huyện:

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tổ giúp việc về chương trình nước sạch nông thôn; phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội tuyên truyền vận động, giao chỉ tiêu cụ thể cho các xã theo hướng đến hết năm 2017 các xã phải đạt chỉ tiêu trên 65% số hộ sử dụng nước sạch; đối với các xã đã đạt trên 65% thì tiếp tục phấn đấu đạt tỷ lệ 85% trở lên số hộ dân sử dụng nước sạch.

Chỉ đạo xây dựng nội dung tuyên truyền theo hướng nêu trên; thường xuyên nắm bắt tình hình và giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện ở cơ sở. Chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp với các doanh nghiệp công bố các nội dung công khai theo chỉ đạo của tỉnh đến người dân; đề nghị doanh nghiệp có cơ chế thống nhất trong toàn huyện về việc hỗ trợ một phần kinh phí cho các đối tượng chính sách và các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để đầu nối sử dụng nước sạch bảo đảm hiệu quả, thiết thực. Tiến hành thanh tra công vụ đối với những xã có tỷ lệ đầu nối thấp và thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu. Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp cấp nước sạch, không để xảy ra bất kỳ điểm nghẽn nào trong quá trình đầu nối sử dụng nước sạch. Tổ chức họp với các xã tỷ lệ đầu nối đạt dưới 65% lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp thực hiện, trong đó đặc biệt lưu ý đối với những xã đã về đích nông thôn mới và những xã đăng ký về đích năm 2016 và năm 2017.

## 3- Đảng ủy các xã, thị trấn:

Ban hành Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo việc đầu nối, sử dụng nước sạch. Phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí cấp ủy viên, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các thôn phụ trách từng địa bàn, các đồng chí đảng viên, lãnh đạo các chi hội phụ trách các hộ gia đình một cách cụ thể. Chỉ đạo khảo sát lập danh sách số hộ gia đình chưa đầu nối sử dụng nước sạch ở từng thôn, tổ dân phố. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã công bố công khai rộng rãi đến người dân kết quả xét nghiệm của cơ quan có thẩm quyền về chất lượng nước do nhà máy cung cấp. Nghiên cứu cơ chế hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để sử dụng nước sạch. Xem xét vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các hội, tổ chức chính trị, cấp ủy chi bộ, cấp thôn, tổ dân phố, các đơn vị cá nhân phụ trách địa bàn nếu không hoàn thành chỉ tiêu về đầu nối, sử dụng nước sạch.

4- Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các đoàn thể: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn lao động huyện theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tuyên truyền vận động, giao chỉ tiêu cho Hội ở cấp dưới và chỉ đạo thực hiện. Phấn đấu đến hết năm 2017, hội viên Hội Cựu chiến binh sử dụng nước sạch đạt trên 95%; hội viên Hội Phụ nữ và Hội Nông dân đạt trên 80% trở lên; 100% các đồng chí cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đi đầu trong việc đầu nối, sử dụng nước sạch.

5- Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm và Huyện ủy viên, cán bộ huyện phụ trách xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt các giải pháp, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu về

nước sạch tại địa phương, đơn vị được phân công và chịu trách nhiệm kết quả do Ban Thường vụ Huyện ủy giao.

Tỉnh, huyện sẽ tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện việc đầu nối, sử dụng nước sạch tại các địa phương, thời gian trong tháng 12 năm 2017.

Nhận công văn, yêu cầu các cấp, các ngành tập trung triển khai, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Ban Dân vận Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, phòng Nông nghiệp & phát triển nông thôn, phối hợp các cơ quan liên quan theo dõi việc thực hiện và định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy ( để báo cáo),
- Các sở, ngành tỉnh có liên quan,
- Như kính gửi,
- Các phòng, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể huyện,
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp,
- Lưu VPHU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ**



**Bùi Văn Huân**